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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 2   (ตอนที่ 3/4)  
  
Choose the best answer.  
1. John worked hard, ................... he passed all his exams. 
 1) so 2) but 3) or 4) because  
2. Nobody can do this exercise because it is .................... difficult. 
 1) more 2) too 3) much 4) not  
3. I don’t .................... onions. 
 1) like 2) liking 3) likes 4) liked  
4. The teacher told .................... to be quiet. 
 1) she 2) her 3) hers 4) her’s  
5. Bread and butter .................... my favourite food. 
 1) are 2) is 3) do 4) does  
6. My father .................... back next month. 
 1) comes 2) came 3) will come 4) come 
 
Choose the underlined part which is incorrect.  
7. What do you listening to the radio in your bedroom? 
  1) 2) 3) 4)  
8. I was been to the zoo only once. 
  1) 2)   3) 4)  
9. There are some money in my pocket. 
   1) 2) 3) 4)  
10. That man wants to speak to the clerk who name is Miss Bell. 
   1) 2)  3) 4)  
11. Would you mind not to smoke in this place, please? 
  1) 2) 3)   4) 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) so 
   จอหนขยัน ดังนั้นเขาจึงสอบผานทุกวิชา 
   ประโยคนี้เปนประโยคความซอน (Compound Sentence) ที่มี

ใจความเปนเหตุเปนผลกัน จึงใช so ซึ่งเปนคําสันธาน (Conjunction) เชื่อม
ประโยคเพื่อแสดงผลของการกระทํา  

  2) but = แต ใชเชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแยงกัน 
  3) or = หรือ ใชเชื่อมประโยคที่มีใจความใหเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง 
  4) because = เพราะ, เพราะวา ใชเชื่อมประโยคเพื่อแสดงสาเหตุ  
2. เฉลย 2) too 
   ไมมีใครทําแบบฝกหัดนี้ได เพราะมันยากเกินไป  
   too เปนคํากริยาวิเศษณ (Adverb) ที่ใชขยายคําคุณศัพท 

(Adjective) โดยวางไวหนาคําคุณศัพท ใหความหมายวา ... เกินไป จึงสอดคลอง
กับบริบท 

 
 
 
 
 
 
 
  
  1) more = (มาก)กวา หากตองการใชคํานี้เพื่อเปรียบเทียบ (Comparison) 

จะตองวางคํานี้ไวหนาคําคุณศัพท โดยตองมีคําวา than ตามหลังคําคุณศัพท 
แลวจึงตามดวยคํานาม/คําสรรพนาม 

  3) much = มาก ใชบอกปริมาณของคํานามนับไมได โดยวางไวหนา
คํานาม แตไมสามารถใชขยายคําคุณศัพทได 

  4) not = ไม ชนิดของคํา (Part of Speech) เหมาะสม และอยูใน
ตําแหนงที่ถูกตอง แตใหความหมายขัดแยงกับบริบท จึงใชในประโยคนี้ไมได  

3. เฉลย 1) like 
   don’t เปนรูปยอของ do not ซึ่งเปนรูปปฏิเสธของ Verb to do ที่

ใชกับประธานที่เปนพหูพจน รวมถึงคําสรรพนาม I, you, we และ they จะ
เห็นไดวา Verb to do จัดเปนกริยาชวย (Auxiliary Verb) กริยาที่ตามมาซึ่ง
ทําหนาที่เปนกริยาหลัก (Main Verb) ของประโยค จึงตองอยูในรูป Infinitive 

  2) เปนรูปกริยาที่ใชเพื่อแสดงความตอเนื่องของเหตุการณหรือการกระทํา 
(Continuous หรือ Progressive) และจะใชรวมกับ Verb to be 

  3) เปนรูปกริยาที่ใชกับประธานที่เปนเอกพจน บุรุษที่ 3 ใน Present 
Simple Tense โดยไมตองใชกริยาชวย 

  4) เปนรูปกริยาชองที่ 2 ใชแสดงวาเหตุการณนั้นเกิดขึ้นในอดีต และ
รูปกริยาชองที่ 3 ใชแสดงวาเหตุการณนั้นจบสิ้นโดยสมบูรณแลว รวมถึงใชใน
ประโยคที่นําผูไดรับผลจากการกระทํากริยา (ผูถูกกระทํา) มาขึ้นตนประโยค 
เรียกวา Passive Voice  

4. เฉลย 2) her 
   ประโยคนี้ตองการคําสรรพนามที่เปนกรรมของประโยค (Objective 

Personal Pronoun) ซึ่งจะใชตามหลังคํากริยาหลัก (Main Verb) หรือคําบุพบท 
(Preposition) รูปที่ถูกตองของคําสรรพนามที่ใชเปนกรรมของประโยคสําหรับ
แทนที่คํานาม/คําสรรพนามที่เปนเอกพจน บุรุษที่ 3 เพศหญิง คือ her 

  1) she = เขา(ผูหญิง), เธอ เปนรูปสรรพนามที่ใชเปนประธานของ
ประโยค (Subjective Personal Pronoun)  

  3) hers = (ของ)ของเขา(ผูหญิง), (ของ)ของเธอ เปนรูปสรรพนาม
แสดงความเปนเจาของ (Possessive Pronoun) 

  4) her’s เปนรูปที่ไมถูกตอง  
5. เฉลย 2) is 
   ขนมปงทาเนยคืออาหารโปรดของฉัน 
   ประธานในประโยคนี้ คือ Bread and butter ถือเปนเอกพจน 

เพราะหมายถึงอาหารที่มีลักษณะที่รวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไมแยกจากกัน  
จึงจัดเปนคํานามนับไมได แมวาจะแยกออกดวยสายตาวาเปนของ 2 ชนิด คือ 
ขนมปง (bread) และเนย (butter) ก็ตาม 

6. เฉลย 3) will come 
   ประโยคนี้ใช Future Simple Tense เพื่อกลาวถึงเหตุการณที่ยัง

ไมเกิดขึ้นในอดีตและปจจุบัน แตมีแนวโนมวาจะเกิดขึ้นในอนาคต มีโครงสราง
ประโยค คือ ประธาน + will/shall + กริยาชองที่ 1 ซึ่งไมเปลี่ยนรูป ประธาน
ของประโยคนี้ คือ My father ซึ่งเปนเอกพจน บุรุษที่ 3 รูปกริยาที่ใชจึงเปน 
will come 

  1) เปนรูปกริยาที่ใชกับประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 ใน Present 
Simple Tense 

  2) เปนรูปกริยาที่ใชใน Past Simple Tense มักเรียกโดยทั่วไปวา 
กริยาชองที่ 2 

  4) เปนรูปกริยาที่ใชกับประธานพหูพจน และสรรพนาม I, you, we 
และ they ใน Present Simple Tense  

 ขอสังเกต กริยาชวย shall จะใชกับสรรพนาม I กับ we เทานั้น แตปจจุบัน
นิยมใชกริยาชวย will เชนเดียวกับสรรพนามอื่นๆ มากกวา  

7. เฉลย 1) do 
   ที่ถูกตอง คือ What are you listening to the radio in your 

bedroom? 
   ประโยคนี้เปน Present Continuous Tense ดังนั้นจึงใช Verb 

to be ที่ผัน (เปลี่ยนรูป) ตามพจนและบุรุษของประธาน ซึ่งเปนประธานของ
ประโยค คือ you เปนบุรุษที่ 2 รูปของ Verb to be ที่ใชใน Tense ขางตนกับ
ประธานบุรุษที่ 2 ไมวาจะเปนเอกพจนหรือพหูพจนก็ตาม ตางก็ใชวา are 
เหมือนกัน  

8. เฉลย 1) was 
   ประโยคนี้ใช Present Perfect Tense เพื่อกลาวถึงเหตุการณที่

เกิดขึ้นเปนระยะเวลา/ชั่วขณะหนึ่งในอดีต ซึ่งเหตุการณนั้นยังสงผลมาถึงใน
ปจจุบัน โครงสรางประโยคของ Tense นี้ ตองใช Verb to have นําหนากริยา
ชองที่ 3 โดยรูปของ Verb to have ที่ใชกับสรรพนาม I ซึ่งเปนประธาน
เอกพจน บุรุษที่ 1 คือ have  

 ขอควรจํา ประโยคภาษาอังกฤษจะไมใชคํากริยาตัวเดียวกันซ้ําซอนกัน จาก
โจทย พบวาใชกริยา be (Verb to be) ซอนกัน คือ was ซึ่งเปนกริยาชองที่ 2 
ในรูปที่ใชกับประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 และคําสรรพนาม I แลวตามดวย 
been ซึ่งเปนกริยาชองที่ 3 จึงทําใหประโยคในโจทยผิดทั้งความหมายและ
ไวยากรณ   

9. เฉลย 1) are 
   ที่ถูกตอง คือ There is some money in my pocket. 
   เพราะ money เปนคํานามที่นับไมได กริยาที่ใชจึงตองอยูในรูปที่

ใชสําหรับประธานเอกพจน บุรุษที่ 3  
10. เฉลย 3) who 
   ตองเปลี่ยนเปน whose เพื่อใชเปนประพันธสรรพนาม (Relative 

Pronoun) สําหรับเชื่อมประโยค โดยสื่อถึงบุคคลที่เปนเจาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ใน
ที่นี้ คือ เสมียนที่มีชื่อวา Miss Bell)  

11. เฉลย 3) to smoke 
   ตองเปลี่ยนเปน smoking ซึ่งเปนรูปของกริยาหลักที่ใชในประโยค

ขอรอง (Request) ที่ขึ้นตนดวยวลี Would you mind ... 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


